



VIETNAMESE COMMUNITY OF TAMPA BAY  
**CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TAMPA BAY**  
Non Profit Organization 501(c) (3) EIN # 36-4770405 – DLN # 26053668002027  
P.O. Box 3234., Pinellas, Park, FL 33780  
Email: [cdvntampabay@gmail.com](mailto:cdvntampabay@gmail.com)

**CHÀO MỪNG**  
**NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA**  
**19 tháng 6**

**Board of Advisor**  
**(Hội Đồng Cố Vấn)**

Mr. Đỗ Văn Hội MD.  
Mr. Nguyễn Trung Nhan  
Mr. Mai Hùng

**Executive Board**  
**(Hội Đồng Chấp Hành)**

President  
(Chủ Tịch)  
Mr. Đặng Phước Đức

VP Internal  
(Phó Chủ Tịch Nội Vụ)  
Mrs. Nguyễn Thanh Mỹ MD.

VP External  
(Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ)  
Mrs. Vũ Liên Nhi

General Secretary  
(Tổng Thư Ký)  
Mr. Trà Minh Quân

Treasury  
(Thủ Quỹ)  
Mrs. Nguyễn Laura Bích

Finance Director  
(TB Tài Chánh)  
Mrs. Nguyễn Shirley Thúy

Communication Director  
(TB Thông Tin )  
Mr. Nguyễn Đăng Tuấn

Cultural & Art Director  
(TB Văn Nghệ)  
Mrs. Khúc Thúy Ái  
Mr. Đỗ Đạt



**BIỆT CÁCH DÙ**



**BIỆT ĐỘNG QUÂN**



**BỘ BINH**



**BỘ TỔNG THAM MƯU**



**CẢNH SÁT DÃ CHIẾN**



**CSQG**



**CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ**



**ĐPQ và NQ**



**ĐNQ**



**HẢI QUÂN**



**KHÔNG QUÂN**



**LDANTĐ**



**LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT**



**NHẢY DÙ**



**PHÁO BINH**



**PHÒNG VỆ TTP**



**QUÂN CẢNH**



**TGB**



**THỦY QUÂN LỰC CHIẾN**



**QUÂN Y**

# VÀI NÉT VỀ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA



Năm 1955 Việt Nam Cộng Hòa được thành lập sau cuộc Trưng cầu dân ý ở miền Nam Việt Nam. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng. Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được đổi tên thành Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.

Năm 1957, Quân đoàn I và Quân đoàn II được thành lập. Cùng năm, thành lập Binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt, huấn luyện sĩ quan và hạ sĩ quan tại trường Biệt Động Đội ở Đồng Đế, và đơn vị đầu tiên mang tên Liên Đội Quan Sát Số 1.

Đầu năm 1959, những sư đoàn kinh Chiến và Dã Chiến được tổ chức lại thành các Sư Đoàn Bộ Binh. Thành lập 7 đơn vị Bộ Binh là các Sư Đoàn: 1, 2, 5, 7, 21, 22, 23, với quân số hơn 10.500 người mỗi sư đoàn. Quân Đoàn III được thành lập lâm thời. Cùng năm, Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến tách ra khỏi Hải Quân và trở thành Lực Lượng Tổng Trừ Bị.

Năm 1961, chia lại lãnh thổ thành ba vùng chiến thuật và Biệt Khu Thủ Đô. Vùng 1 Chiến Thuật gồm các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, do Quân Đoàn I trấn đóng. Vùng 2 Chiến Thuật gồm Cao nguyên Trung phần và các tỉnh duyên hải nam Trung phần từ Bình Định vào tới Bình Thuận, do Quân Đoàn II trấn đóng. Vùng 3 Chiến Thuật gồm các tỉnh từ Bình Tuy vào đến Cà Mau do Quân đoàn III trấn đóng. Biệt khu Thủ đô gồm Đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định. (Vùng 4 chiến thuật thành lập ngày 01/01/1963 bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long)

Năm 1962, Liên Đoàn Nhảy Dù gồm các Tiểu Đoàn 1, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, được phát triển thành Lữ Đoàn Nhảy Dù. Liên Đoàn 31 Lực Lượng Đặc Biệt cũng được thành lập. Các đơn vị Không Quân tác chiến và yểm trợ tác chiến được tăng lên cấp Không Đoàn tại mỗi Quân Đoàn, gồm các Không Đoàn 41 (Đà Nẵng), 62 (Pleiku), 23 (Biên Hòa), 33 (Tân Sơn Nhất), 74 (Cần Thơ). Cùng năm, hai Sư Đoàn 9 và 25 Bộ Binh cũng được thành lập, nâng cấp số đơn vị Bộ Binh lên thành 9 Sư Đoàn.

Năm 1965, đổi danh xưng Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa thành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời thành lập thêm Sư Đoàn 10 Bộ Binh nâng tổng số đơn vị đoàn Bộ Binh lên thành 10 Sư Đoàn. Cùng năm, Lữ Đoàn Nhảy Dù phát triển thành Sư Đoàn Nhảy Dù.

Tháng 7 năm 1970, các Vùng Chiến Thuật được đổi tên trở lại thành các Quân Khu. Thành lập 4 Sư Đoàn: Sư Đoàn 1 tại Đà Nẵng, Sư Đoàn 2 tại Nha Trang, Sư Đoàn 3 tại Biên Hòa và Sư Đoàn 4 tại Cần Thơ.

Năm 1971, thành lập Sư Đoàn 5 Không Quân làm đơn vị Tổng Trừ Bị cho Bộ Tổng Tham Mưu.

Năm 1972, thành lập thêm Sư Đoàn 6 Không Quân tại Pleiku

Năm 1973, Biệt Động Quân được cải tổ. Nâng tổng số Lực lượng này thành 15 Liên Đoàn.

Năm 1974 và đầu năm 1975, thành lập thêm 2 đơn vị nữa là Liên Đoàn 8 và 9, nâng tổng số binh chủng Biệt Động Quân lên thành 17 Liên Đoàn.

(Nguồn: wikipedia.org)

# NGÔI SAO

treo quanh

## BUỔI LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG

Hàng năm, ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) được chọn vào ngày Thứ Hai tuần cuối của Tháng Năm. Năm nay, buổi lễ này được vào ngày 30 tháng Năm.

Trong xứ sở Hoa Kỳ, ít ra có một số các ngày lễ liên quan đến quân đội. Chúng ta có ngày Memorial này, rồi Veteran (ngày cho cựu chiến binh). Ngày Chiến Sĩ Trận Vong để tưởng nhớ những quân nhân đã bỏ mình trong khi còn trong quân ngũ. Trong khi đó, ngày Cựu Quân Nhân để vinh danh đến những người đã từng là lính chiến. Cũng tương tự như thế, Hoa Kỳ còn có ngày Quân Lực (Armed Force Day) cho những người đang tại ngũ. Ngày Quân Lực Hoa Kỳ được tính vào ngày Thứ Bảy tuần thứ ba cũng trong Tháng Năm này.

Là công dân của xứ sở Việt Nam Cộng Hòa, ngày Quân Lực của chúng ta vào ngày 19 tháng 6 hàng năm. Tại Veterans Memorial Park lúc sáng Chủ Nhật 29 tháng Năm, một buổi tưởng niệm thứ 25 cho những người lính đã nằm xuống tổ chức giữa những giàn cờ Hoa Kỳ và Cờ Sao Vàng với hình ảnh từng người lính đã nằm xuống nằm xuống trong năm.

Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, một bài hát được nhiều nhắc nhở, Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree, chuyện kể một người lính bị tù trong thời chiến tranh, đã gửi lá thư cho người yêu, trong chuyến về, nếu còn nhớ, còn thương thì hãy quấn quanh thân sồi, ru bằng màu vàng.

Bằng nhắc nhở khác, khi người thân vào quân đội, thân nhân đã treo lá cờ sao xanh dương, với niềm hãnh diện. Như không may, người lính bị chết, thì lá cờ sao thay màu. Với màu vàng để tưởng nhớ người đã khuất.

Bằng biểu dương như thế, quanh buổi lễ tưởng niệm, các ngôi cờ sao vàng len giữa ngôi cờ Hoa Kỳ để tưởng nhớ người lính nằm xuống.

Từng tên người lính nằm xuống trong năm đã được ngâm ngùi nêu danh sau từng tiếng chuông. Như từng tiếng kèn đồng réo rất đau thương, xen trong loạt súng tiễn biệt của nhóm người cựu chiến binh, để tiễn biệt chia lìa người lính nằm xuống.

Đây! Hình ảnh và biểu tượng, ý nghĩa của ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Khi tình cờ đi ngang qua căn nhà có ngôi sao vàng, bạn hãy chia sẻ bằng dăm phút im ắng cúi đầu.

Cũng như trên hai trăm năm chục ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa và năm mươi tám ngàn người lính Mỹ đã bỏ mình trong cuộc chiến chống quân xâm lược Cộng Sản thời Một Chín Năm Tư đến Một Chín Bảy Lăm tại miền nam Việt Nam đó.

Ban Báo Chí CĐNVQG Vùng Tampa Bay



# CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TAMPA BAY

## Tham Dự Đại Hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại Kỳ 3 Tại Dallas

Từ Florida, tôi đáp máy bay đến Houston vào một ngày nóng nực đầu hè 2022, rồi lái xe trực chỉ đến Dallas trời đã chạng vạng. Gia đình một người bạn trẻ thuộc hậu duệ VNCH đã tiếp tôi thật nồng ấm.

Ngày hôm sau, Chủ Nhật 29 tháng 5, 2022, Đại Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại kỳ 3 được tổ chức vào lúc 2 giờ chiều tại một nhà hàng tọa lạc tại thành phố Arlington, TX, vào dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ. Được biết, đại hội Hậu Duệ VNCH HN lần đầu được tổ chức năm 2018 tại DC, lần thứ hai tại Houston và hôm nay là lần thứ ba tại Dallas, Texas.

Vừa đến nơi, tôi đã cảm thấy không khí thật nhộn nhịp, cờ VNCH và Hoa Kỳ phất phới bay trước cửa ra vào. Rất đông đảo người trẻ thuộc thế hệ kế tiếp đang ráo riết chuẩn bị cho đại hội. Một sân khấu thật long lẫy với cờ VNCH và Hoa Kỳ và biểu ngữ treo trên cao với hàng chữ: Republic Of Vietnam, Next Generations Organization, Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại.

Rất đông người về tham dự đến từ khắp nơi Hoa Kỳ, một số đến từ các quốc gia khác như Canada, thành phần đủ mọi lứa tuổi, đại diện cho hai thế hệ của miền Nam Việt Nam sau khi cộng sản cưỡng chiếm vùng đất tự do của VNCH hiện hòa đang hưởng tự do thanh bình. Nhiều cựu quân nhân VNCH với quân phục các quân binh chủng cũng như thường phục tuy đã luống tuổi, nhưng gương mặt rất vui vẻ vì thấy thế hệ hậu duệ sẵn sàng nối tiếp. Ngoài ra, nhiều cựu quân nhân Mỹ gốc Việt cũng có mặt tạo nên một bộ mặt đặc biệt cho một thế hệ mới nối tiếp chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa.



*Ban Hợp Ca Hậu Duệ Chuẩn Bị Lễ Khai Mạc*

Theo ban tổ chức, có khoảng 50 bàn trang trí rất đẹp, nhưng còn nhiều người khác đã phải đứng hoặc đi tới đi lui để phục vụ khách mời nhất là ban tổ chức.

Mở đầu, lễ rước và chào quốc kỳ Mỹ Việt diễn ra rất long trọng do Liên Hội Chiến Sĩ Quân Lực VNCH Dallas-Fort Worth phụ trách.

Một em hậu duệ đã hát bài quốc ca Hoa Kỳ điêu luyện. Ké đến, là phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ Việt Mỹ và đồng bào đã hy sinh vì chính nghĩa tự do cho miền Nam Việt Nam cũng như tử nạn trên đường tìm tự do thật là cảm động. Xướng ngôn viên là anh Hoàng Tịnh và Sean Le.

Trong danh sách người tham dự được giới thiệu gồm các chủ tịch và thành viên cộng đồng người Việt Quốc Gia địa phương và khắp nơi đa số thuộc giới trẻ, những cựu quân nhân QLVNCH, các cựu quân nhân Mỹ gốc Việt hoặc đương nhiệm với quân phục thật oai dũng như cựu tướng Lương Xuân Việt, cựu Đại Tá Hùng Cao, Đại Tá quân y Hải quân Nguyễn Đức Trọng..., các giới

chức dân cử địa phương hoặc từ nơi khác cũng hiện diện, thị trường Arlington, Texas... và các tổ chức đoàn thể văn hóa, xã hội, đấu tranh, cựu quân nhân... Ngoài ra, còn có rất nhiều đại diện cơ quan truyền thông đến từ DC, và các thành phố lớn tại Hoa Kỳ.

Riêng phái đoàn Tampa Bay rất hùng hậu gồm Ông Bà BS Đỗ Văn Hội (cố vấn), BS Thanh Mỹ (Phó Chủ Tịch), Ông Tuấn Trần và nhiều thành viên trong Hậu Duệ VNCH Tampa Bay; Bà Lê Thị Nga, chủ tịch Nhà Việt Nam; và nhiều quý vị thành viên cộng đồng, cựu quân nhân TP Bay. Hầu hết đều dong ruổi trên đường bộ từ Florida.

Mở đầu, Cô Destiny Nguyễn, phụ trách BCH Hậu Duệ VNCH HN đã tường trình các công tác đã hoàn thành trong thời gian qua mặc dù đại dịch coronavirus Vũ Hán, từ việc vinh danh truyền thống VNCH dưới lá cờ vàng, hợp tác xây dựng cộng đồng, liên lạc chính giới Hoa Kỳ, đấu tranh nhân quyền cho đến bảo tồn văn hóa, cứu trợ bão lụt, giúp đỡ thương phế binh VNCH, vinh danh các cựu quân nhân VNCH địa phương, noi gương của thế hệ đi trước...



*Cựu Thiếu Tướng Lục Quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt Thuyết Trình*

Người khách thuyết trình đặc biệt hôm nay là cựu thiếu tướng Lục Quân Hoa Kỳ Lương Xuân Việt, người đã vừa giải ngũ sau 34 năm tham gia quân lực Mỹ, từng giữ tư lệnh Lữ Đoàn 3 Tác Chiến tại Nhật Bản, cha ông từng là sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến VNCH. Ông thuyết trình bằng tiếng Việt không cảm giấy, sau đó bằng Anh Ngữ.

Phần Việt ngữ, ông đã chứng minh Quân Lực VNCH đã hoàn thành nhiệm vụ và tôn chỉ của mình qua 3 khẩu hiệu: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách nhiệm. Về tổ quốc, QLVNCH đã trung thành và bảo vệ đất nước cho đến ngày bị cộng sản miền Bắc dưới sự hỗ trợ của cộng sản quốc tế cưỡng chiếm miền Nam. Về danh dự và trách nhiệm, các tướng lãnh và quân nhân VNCH đã anh



*Ra Mắt Tân Ban Chấp Hành Hậu Duệ VNCH HN*

dũng chiến đấu cho đến khi không còn súng đạn do đồng minh rút lui. Ngay cả khi phải bỏ nước ra đi tìm tự do hoặc đến Hoa Kỳ theo diện HO, hoặc định cư tại các quốc gia tự do khác, người chiến sĩ VNCH đã hy sinh, tàn tảo nuôi dưỡng con cái thành tài trong xã hội mới cũng như tham gia trong quân đội của nơi định cư để bảo vệ nền tự do thế giới.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt khi ông dứt lời. Đại hội đã trao tặng tràng hoa danh dự cho ông và phu nhân, biểu tượng của những hậu duệ thành công tại xứ người.

Trong dịp này, một lá cờ VNCH từ căn cứ Long Bình đã được nhà báo Nhật cất giữ từ sau 1975, đã được trao lại cho Ban Chấp Hành tiếp giữ.

Đại hội đã được nối tiếp với phần giới thiệu thành phần Tân Ban Chấp Hành Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại gồm có: Cô Destiny Nguyễn (chủ tịch), anh Sean Nguyễn (PCT), các thành viên khác như Nguyễn Kinh Luân (Minnesota), Xuân Nguyễn (Michigan), Thi Phạm (Pennsylvania), Phú Lê (Florida), Cô Chi Nguyễn (Houston), Hoàng Vi Kha (VA),

Huy Vũ (Ca), Eric Nguyen (B Cali), LS Linh Nguyễn (Dallas).

Ban Cố vấn gồm: Cô Trà Mi (GA) cố vấn cộng đồng, GS Phan Thông Hưng (PA) cố vấn nhân quyền, Đại Tá Hải quân Hoa Kỳ Nguyễn Đức Trọng (Houston) cố vấn quân sự Hoa Kỳ, Lê Duy Đài (Canada) cố vấn quân sự VNCH, Ô. Lê Thanh Liêm (FL) cố vấn cộng đồng.

Kế đến Gs Phan Thông Hưng trao plaque quyền hành và nhiệm vụ tân Ban Chấp Hành cho cô Destiny Nguyễn.

Phần yến tiệc rất vui vẻ với những món ăn ngon miệng do nhà hàng Thanh Thanh phục vụ, mọi người nói chuyện rất nhộn nhịp, thân tình trong tiếng ca nhạc đấu tranh hùng hồn.

Buổi đại hội lần thứ 3 Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày trong tinh thần phấn khởi, đoàn kết với niềm hy vọng to lớn trước sự lớn mạnh của tập thể hậu duệ VNCH/HN sẵn sàng tiếp nối thế hệ cha anh đi trước.

Ban Báo Chí CĐNVQG Tampa Bay.



## CHÀO MỪNG NGÀY QUÂN LỰC 19/6 VINH DANH CHIẾN SĨ VÀ HẬU DUỆ VNCH

Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trở về, nhắc nhở chúng ta ngày 19/6/1965, Quân Đội đứng ra chấp chánh lèo lái đất nước với đội ngũ BINH HÙNG TƯỚNG MẠNH, trong suốt mười năm, đành phải bó tay thất bại vì Đồng Minh phản bội, đành tuân tiết thủ thành, đành vào tù khổ sai, đành vượt biên vượt biển để chờ ngày phục quốc !

Trên đất nước lưu vong, vẫn tổ chức hằng năm KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC, VINH DANH CHIẾN SĨ ANH HÙNG ĐÃ NẢM XUỐNG, CÁC THƯƠNG PHÊ BINH HY SINH THÂN XÁC CHO CUỘC CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC, NUÔI CAO Ý CHÍ, GÀY DỰNG LỰC LƯỢNG HẬU DUỆ VNCH ĐỂ TIẾP NỐI CHÚNG TA TRÊN ĐƯỜNG PHỤC QUỐC !!!

Nhân đây chúng tôi kính chúc Quý Vị và các bạn vui mạnh, vững tin chờ ngày mai tươi sáng vinh quang TƯỚNG NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19/6, VINH DANH CHIẾN SĨ VÀ HẬU DUỆ VNCH !!!

*Rep Nguyễn*

Tháng sáu ngày xưa  
thêm nhà chua có hoa mộc lan  
lông con gái chua nổi buồn rơi rụng  
chân bước thong dong  
mặc mùa hè lũng táng  
tuổi trẻ thật giàu, hào phóng những cơn mưa

Tháng sáu ngày xưa  
trên phố lúa thưa  
không có dù che  
nghe cặp sách, che đầu nhau vôi vôi  
mưa ướt tóc mai  
nhịp tim ai nóng hổi  
ướt vớ, ướt đầu, mà âm âm bờ vai

Tháng sáu bây giờ  
tay vuốt mắt bàn tay  
ta đó ta đây  
nhìn nhau trong gương ngiếu  
nợ của ngày xưa – tìm được rồi người thiếu  
ta của ngày nay – rộng lượng chẳng muốn đòi

Ba chục năm rồi  
cũng chàng ấy sương phơi  
tóc nhuộm màu mây  
mắt nhìn không rõ mắt  
duyên của ngày nay nhờ ngày xưa góp nhặt  
kiếp nhân sinh, gặp được, cũng đủ lời

Sẽ lại tạ từ  
lại mỗi đứa mỗi nơi  
lông thêm nặng bao nhiêu lời bịn rịn  
ta lại ra đi  
mang theo yêu thương  
mang kỷ ức những cuộc tình vụng dại  
góp thành thơ  
để mai này nhìn lại  
nhắc nhau nghe thời đẹp buổi xế chiều

Cảm ơn đời  
cho mình vẫn mãi yêu

**Cảm Ơn Đời Cho Mình Vẫn Mãi Yêu**  
**LaLan**



# Buổi Ra Mắt BCH CĐNVQG Vùng Tampa Bay và LỄ TRI ÂN QLVNCH

Sau hơn hai tháng từ khi có kết quả bầu cử, nhận lãnh trách nhiệm và liên tục với những sinh hoạt từ tháng Tư đến giờ, Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã thực hiện được buổi Ra Mắt Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Tampa Bay và Lễ Tri Ân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày Chủ Nhật đúng vào ngày 19 tháng Sáu tại Estell Hoffman Hall trong vùng Pinellas Park.

Nơi hội trường, trên sân chính giữa và bằng Tổ Quốc Hai cánh cửa sân khấu với Quân Lực Việt Nam Cộng Ban Chấp Hành Cộng Đồng Tampa Bay 2022-2024". Với quanh hội trường được trải bàn, mỗi bàn ngoài bình hoa có cờ Việt, Mỹ, đã chật cứng trong vùng cùng tham gia.



khẩu với bàn thờ nơi Ghi Ân, và cờ Việt Mỹ. hai biểu ngữ "Tri Ân Hòa" và "Lễ Ra Mắt Người Việt Quốc Gia mười lăm bàn tròn khăn trắng trên mặt hoa Hồng vàng, còn khi quan khách, dân

Khách tham dự đã được nhận bản in Bản Tin Số Đầu Tiên của CĐ tại nơi bàn tiếp tân.

Buổi lễ bắt đầu với quốc ca Việt Mỹ cùng phút mặc niệm. Sau đó lần lượt hai MC Minh Quân và Thu Hà đã giới thiệu quan khách gần xa, như từ tiểu bang Georgia với sự tham dự của cô Trà My trong Hội Đồng Chấp Hành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ cùng đại diện ban Chấp Hành CĐ Georgia, anh Lê Thành Liêm, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, cùng được sĩ Minh Ngọc Chủ Tịch Ban Chấp Hành tiểu bang Florida, linh mục Chính, sư Minh Hoa, sư cô Diệu Nghĩa, bác sĩ Đỗ Văn Hội, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành của CĐNVQGLBHK, đương kim cố vấn CĐNVQG vùng Tampa



Bay, nguyên Hải Quân Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn, ông Nguyễn Trung Nhan, đại diện HO cùng Mũ Đỏ, bà Lê Thị Nga của Nhà Việt Nam, các anh Trần Thức, phó CT HĐĐB và thành viên trong NVQGLBHK.....

Lần lượt đại diện CĐ, anh CT Đức và PCT bác sĩ Thanh Mỹ cùng quý quan khách đã lên trên bàn thờ Tổ Quốc đốt nhang cho buổi Lễ Dâng Hương

Rồi đến các phần phát biểu.

Chung quanh diễn tiến các sự phát biểu, bắt





đầu với ông -Nguyễn Trung Nhan, phát biểu và bằng kinh nghiệm máu xương đã nhân mạnh về các trận chiến tiêu biểu như Mùa Hè Đỏ Lửa đến Xuân Lộc khi mà tiểu đoàn VNCH chống cả hàng trung đoàn Cộng Sản. Cũng như nhắc nhở các quân nhân Hoa Kỳ, trong vai trò lãnh đạo như Đại Tướng Abrams, các sử gia đều ghi nhận sự chiến đấu kiên cường của QLVNCH như một nhắc nhở các thế hệ mai sau.

Rồi CĐ đã mời các cựu quân nhân tham dự lên trao qua lưu niệm, huy hiệu QLVNCH với ngày 19 tháng 6.

Phần giới thiệu BCH, từ CT Đức, PCT Nội Vụ Thanh Mỹ, đến PCT Ngoại Vụ Liên Nhi, Thủ Quý Bích và Tổng Thư Ký Minh Quân.

Vị CT Đức đã giới thiệu thành phần BCV, gồm có bác sĩ Hội, ông Nguyễn Trung Nhan và ông Mai Hùng. Từng vị hiện diện một được tặng một bó hoa Hồng vàng lộng lẫy

Rồi bác sĩ Thanh Mỹ lần lượt giới thiệu các thành viên trong các ban, Đăng Tuấn trong Thông Tin (Báo Chí), Thúy Ái trong Văn Hoá, Web Site Thúy, Văn Nghệ Huy Đạt, Nhiếp Ảnh Lê Khánh, Ấn Loát Trần Tuấn... Từng bó hoa Hồng vàng đã được trong tặng cho các ban. Thấm thiết nhất là PCT Nội Vụ tặng hoa cho Ấn Loát và PCT Ngoại Vụ tặng hoa cho Nhiếp Ảnh.



BCH không quên giới thiệu Ủy Ban Bầu Cử đã khổ công để có được thành quả, gồm có Linh Mục Chính, bà Lê Thị Nga, cô Huê Dương, cô Kim Anh, cô Mộng Tàn, ông Lý... Các vị hiện diện trong UBBC cũng được tặng bó hoa Hồng vàng xinh xắn.



Sau đó thủ quỹ báo cáo tài chính khi được chuyển giao với số tiền nhỏ.

PCT Ngoại Vụ báo cáo sinh hoạt đã qua như Đại Hội Hậu Duệ, tham gia Lễ Hội Á Châu Thái Bình Dương, buổi lễ Chiến Sĩ Trận Vong, đặc biệt là Diễn hành Văn Hóa New York với sự tham gia của Nhà Việt Nam và CĐ TB FL. Cũng như dự trù trong ngày tới với các bản tin về Trợ cấp Xã Hội, lớp học Việt Ngữ cho trẻ em, cách dùng Computer, FB cho người lớn, kêu gọi đồng hương ghi danh để có thể nhận bản tin cùng kêu gọi đóng góp sinh hoạt Cộng Đồng của đồng hương trong các đại

diện vùng cùng các ban khác và thân chúc nhân ngày Father Day



*Phần Văn Nghệ bắt đầu với ca khúc Viễn Du, như nhắc nhở lịch sử người Việt bỏ xứ ra đi sau khi Cộng Sản xâm chiếm quê nhà. Thấy trời mênh mông. Thấy ta hải hùng. Để ghé các bến bờ. Mà hàng trăm ngàn đã bỏ thân trên biển cả. Triệu người may mắn đã đến bến bờ tự do.*

*Ca sĩ Quốc Thái với Linh Xa Nhà để nhớ đến thời quê nhà thời gian đó*

*Các đại diện các CĐ khác được mời lên phát biểu*

*Phát biểu của CT CD FL Minh Ngọc với 5 CD trong vùng. CDVNQGHK Trà Hoa Mỹ bảo vệ lá Cờ Vàng. CDNVQGLBHK Nguyễn Thanh Liêm nhắc đến sự tuân tiết, và người lính sau khi tù vẫn tiếp tục chiến đấu Chiến Tranh Chính Trị, giới trẻ tham gia*

*Sau đó, văn nghệ tiếp tục với Quang Lộc trong ca khúc khác, Chút Quà Cho Quê Hương.*

*Lúc đó, CĐ đã lần lượt mang thức ăn đến từng bàn.*

*Văn nghệ liên tục với Hồng Sâm với Hoa Biển trong chiếc mũ Hải Quân. Cindy Oanh. Yêu Bằng Cả Trái tim. Đăng Tuấn với Còn Chút Gì Để Nhớ, như nhớ lại quê nhà với thị trấn biên cương, cao nguyên đất đỏ và nhỏ bé. Đi dăm phút đã về chốn cũ. Phạm Mỹ Hằng, Kể Chuyện Trong Đêm. Huy Đạt Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Mỹ Hiền Đêm Buồn Tĩnh Lẽ. Ca sĩ TBFL, CDNVQGLBHK Minh Phú cũng hát. Thúy Ái Khóc Một Dòng Sông. Quốc Thái Túp Lều Lý Tưởng. Mỹ Hiền với Một Người Đi. Cindy Oanh sôi động Hãy Cho Tôi. Và Dạ Vũ liên tục với các giọng ca trong và ngoài BTC cho đến khuya cho ngày Ra Mắt.*

**Ban Báo Chí CDNVQG Vùng Tampa Bay**

# *Dặm Đò Muôn Trùng*

Nguyễn Đăng Tuấn

Người qua chốn lạ  
có nghe nhạc về  
đem tôi chiều khác  
khởi tự con mê

Người đi qua đó  
hong ngọn gió nào  
để riêng vò vò  
gọi mừng chiêm bao

Từng cây tháp dựng  
đốc ngược đôi đầu  
hình dung nội thức  
ở lại nơi đâu

Trào sông nước đục  
lầm lũi ngậm ngùi  
phải son vàng cũ  
chẳng thể quay lui

Ngụy nga khắc tượng  
đặm đó muôn trùng  
vàng reo tâm tưởng  
ở lại riêng chung

Đám vui ngày hội  
tháp chở nhau về  
nằm nghiêng gắng hỏi  
còn dấu tình quê

# Tìm Hiểu Những Điều Căn Bản về MEDICARE

(Medicare Made Clear® được cung cấp cho quý vị bởi những người bạn của quý vị tại UnitedHealthcare®)

## Medicare là chương trình gì?

Medicare là một chương trình của liên bang, cung cấp bảo hiểm y tế cho công dân Hoa Kỳ và các cá nhân đủ tiêu chuẩn khác. Chương trình này thường được gọi là Original Medicare (Phần A & B).

## Ai có thể hưởng Medicare?

Công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp sống ở Hoa Kỳ Thường trú nhân hợp pháp phải sinh sống ở Hoa Kỳ trong ít nhất 5 năm liên tiếp, bao gồm 5 năm ngay trước khi nộp đơn đăng ký hưởng Medicare. Quý vị cũng phải đáp ứng một trong số những yêu cầu sau đây: Từ 65 tuổi trở lên Dưới 65 tuổi và có tình trạng khuyết tật hội đủ điều kiện Bất cứ tuổi nào được chẩn đoán mắc bệnh suy thận thời kỳ cuối hoặc bệnh Xơ cứng teo cơ một bên (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)

## Chương trình Medicare đài thọ những dịch vụ gì?

Original Medicare (Phần A & B) cung cấp nhiều quyền lợi chăm sóc sức khỏe Phần A Đài thọ dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện dành cho bệnh nhân nội trú và chăm sóc điều dưỡng chuyên môn Phần B Đài thọ các lần thăm khám với bác sĩ và dịch vụ chăm sóc ngoại trú

## Quý vị có thể chọn để nhận nhiều khoản đài thọ hơn

Chương trình bảo hiểm thuốc kê theo toa (Phần D)

Chương trình bảo hiểm thuốc kê theo toa của Medicare (Phần D) giúp chi trả tiền thuốc do bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác kê toa.

Chương trình bảo hiểm phụ trội Medicare Các chương trình bảo hiểm phụ trội Medicare (Medigap) giúp thanh toán một số chi phí tự trả không được Original Medicare thanh toán.

Chương trình Medicare Advantage (Phần C) Các chương trình Medicare Advantage (Phần C) kết hợp khoản đài thọ Phần A, Phần B và thường là khoản đài thọ thuốc kê theo toa (Phần D). Một số chương trình có thể cung cấp các quyền lợi bổ sung như khoản đài thọ cho dịch vụ chăm sóc nhãn khoa và nha khoa định kỳ.

(Hết phần 1)

**Thắc mắc hoặc cần giúp đỡ xin liên lạc Chuyên Viên Bảo Hiểm: Thanh Ngọc 727-776-3154**

## Các lựa chọn về khoản đài thọ của tôi là gì?

Quý vị có thể thêm khoản đài thọ vào Original Medicare (Phần A & B) hoặc chọn một chương trình Medicare Advantage thay thế.

### Original Medicare

Quý vị có thể thêm chương trình Phần D độc lập, chương trình bảo hiểm phụ trội Medicare (Medigap) hoặc cả hai vào Original Medicare.



Phần A

Phần B



Phần A

Phần B

Phần D



Phần A

Phần B

Medigap



Phần A

Phần B

Phần D

Medigap

4

# TƯỜNG TRÌNH VỀ CUỘC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ 11/06/2022

Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị HĐ Đại biểu TBFL, quý vị lãnh đạo 5 Cộng Đồng Pensacola, Jacksonville, Trung Tâm FL, Tampa Bay và Nam Florida, quý vị truyền thông báo chí cùng tất cả quý đồng hương,

Ngày 11 tháng 6 năm 2022 vừa qua, rừng cờ vàng VNCH đã tung bay trên đại lộ số 6 của tiểu bang New York trong cuộc Diễn Hành Văn Hoá Quốc tế với chủ đề Quốc tổ Hùng Vương.

Đây là cuộc Diễn Hành đầu tiên từ sau đại dịch Covid, và sau sự ra đi của ông Nguyễn Văn Tánh, người đã bỏ rất nhiều công sức trong việc vận động, gây quỹ và duy trì DHVHQT từ mấy chục năm qua. Hàng mấy trăm người đổ về từ các tiểu bang của Hoa Kỳ và Canada. Linh hồn của buổi diễn hành là Lá đại kỳ VNCH và chiếc xe cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho Quân lực VNCH do ái nữ của tướng Lê Minh Đảo điều khiển. Ngoài ra đoàn diễn hành có motorbikes, các xe hoa trang hoàng đẹp đẽ với hình tượng vua Hùng, với Ban Tế lễ TTFL trong lễ phục nghiêm trang, các đội múa trong y phục cổ truyền, trong những chiếc áo dài Việt Nam đủ màu sắc thướt tha. Đoàn diễn hành của các đại diện Cộng đồng, các đồng hương theo sau với biểu ngữ và cờ Việt Mỹ.

Đặc biệt chúng ta đã có sự hiện diện của bà quả phụ Nguyễn Văn Tánh và gia đình, MC Nam Lộc từ California cùng các MC của LBHK, và Youtuber Huy Đức. Buổi tối là tiệc Tri ân cho những người tham gia diễn hành với sự tham dự của các ca sĩ Cali trong không khí hào hứng sôi nổi, và cờ vàng lại được vẫy theo nhịp của những bài hát yêu nước.

Buổi Diễn hành đã thành công tốt đẹp, đã gây được ấn tượng cho người xem. Mọi người đều vui vẻ.

Chân thành cảm ơn Ban tổ chức, Ban điều hợp và các thiện nguyện viên đã bỏ rất nhiều công sức, thời gian để lo cho cuộc Diễn Hành từ mấy tháng trước và trong ngày trọng đại đó, cũng như mướn khách sạn, đưa đón các phái đoàn từ các nơi về. Tất cả mọi người, dù trong nhiệm vụ nào, đều cùng một mục đích là vinh danh cờ vàng VNCH tại thành phố New York, trung tâm chính trị và kinh doanh bậc nhất của Hoa Kỳ.

Nhân tố của sự thành công là người tham dự. Chân thành cảm ơn các quý vị lãnh đạo cũng như đồng hương từ 5 cộng đồng của Tiểu bang Florida, nhất là Trung tâm Florida, đã đồng lòng tham dự với quyết tâm bảo vệ và vinh danh cờ vàng chính nghĩa. Chúng ta đã có một chuyến đi tuyệt vời nhiều ý nghĩa.

Hy vọng rằng lần diễn hành sang năm sẽ có nhiều quý vị, nhất là thế hệ trẻ tham dự hơn nữa. Cờ vàng sẽ mãi tung bay trên bước đường, trong mọi quốc gia cư ngụ của người dân Việt Nam tỵ nạn Cộng sản khắp nơi trên toàn thế giới.

Trân trọng kính chào

TM HĐCH CĐVN TBFL

DS Nguyễn Đức Minh Ngọc

TM HĐĐB TBFL

Lê Đình Yên Phú



# THÔNG BÁO

## LUYỆN THI QUỐC TỊCH

Địa điểm: 7690 49th N., Pinellas Park, FL 33781  
Liên Lạc: Luật Sư Mai Vũ 813-344-5828

## LỚP HỌC VIỆT NGỮ

Địa Điểm: 8408 N Grady Ave., Tampa, FL 33614  
Chủ Nhật từ 9:00 tới 11:00 Sáng  
Ghi danh xin liên lạc: Thầy Quốc Anh 813-766-4844

## KẾT NỐI ĐỒNG HƯƠNG

Cách Sử Dụng Điện Thoại, Email, Facebook / Giải Đáp Thắc Mắc về Trợ Cấp Xã Hội Cho Người Lớn Tuổi và Người Có Thu Nhập Thấp.

- o Địa Điểm 1/ 5051 66th Street N., St. Pete, FL 33709
- o Địa Điểm 2/ 8408 N. Grady Ave., Tampa, FL 33614

Liên lạc với Cô Thanh Ngọc để ghi danh 727-776-3154

# TẾT TRUNG THU 2022

**Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay** sẽ Tổ Chức Tết Trung Thu năm nay vào ngày *Chủ Nhật ngày 5 tháng 9, 2022*  
Tại *Philippine Center 14301 Nine Eagles Drive, Tampa, FL 33626*  
Đóng góp chương trình hay Ghi danh các gian hàng xin liên lạc:  
**Đức Đặng: 727-637-1408**



## THIÊN PHÚ JEWELRY

8730 49th Street N., # 14  
Pinellas Park, FL 33782  
Tel: 727-541-1010  
Cel: 727-488-8537

## BOLSA ORIENTAL MARKET

8730 49<sup>th</sup> Street N. # 5  
Pinellas Park, FL 33782  
727-545-3120

## Nam Viet Bistro

8150 49th St N.,  
Pinellas Park, FL 33781  
727-546-4541

**MY FLORIDA HEALTH PLANS**  
**Ngọc Julie Lê**  
 Independent Insurance Broker  
 License# W478715  
**(727) 776-3154**

**DIAMOND DENTAL & ASSOC.**  
 COSMETIC IMPLANTS BRACES  
**PETE H. PHAM D.M.D.**  
 1811 Peppertree Drive Oldsmar, FL 34677  
 Tel (813) 448 - 6555 Fax (855) 576 - 4539

**Công ty Địa Ốc ORCHID REALTY TEAM**  
**LAURA POPE NGUYEN**  
 Licensed Real Estate Broker  
 7050 48th Street N Pinellas Park, FL 33781  
 C : (727) 218-2319 F : (727) 623-9214  
 OrchidRealty Team@gmail.com

**Mai Vu**  
 Luật Sư  
 7690 49th St. N., Pinellas Park, FL 33781  
 (813) 344-5828

**NHÀ HÀNG BẾN THÀNH**  
 Vietnamese Restaurant  
 4200 - 62ND AVE N., STE. #C - PINELLAS PARK, FL 33781  
**727.526.3051**  
**BÁNH PHỞ TƯƠI / FRESH RICE NOODLE**  
 Now we serve BOBA MILK TEA  
 BẾN THÀNH mang hương vị quê hương theo khắp mọi nơi đường.  
 Open Hours: TUE - SUN: 9am - 9pm | MON: Closed

**Bánh mì Sài Gòn**  
 Đặc Biệt: CAFE, BOBA TEA, BÁNH MÌ SANDWICH  
**727.549.9121**  
 8730 49th Street N., #11, Pinellas Park, FL 33782

**V&T Pharmacy**  
 www.vntpharmacy.com  
 5051 66th St. North, Ste A St. Petersburg, FL 33709 (727) 258-7288 (727) 258-7244 fax vntpharmacy2@gmail.com  
 4040 W. Waters Ave., Ste 105 Tampa, FL 33614 (813) 443-4732 (813) 443-4789 fax vntpharmacy@gmail.com

**QUÁN NGON**  
**727-440-6540**  
 6129 Park Blvd N., Pinellas Park, FL 33781

**H & L Travel and Tours**  
 4200 62nd Ave. N. Unit #AB Pinellas Park, FL 33781  
 Tel: 727-526-3002 Fax: 727-526-6067  
 Hue Loi  
 Mon-Sat 10am - 6pm Sun 11am - 3pm  
 Email: Huehnl@aol.com

**Premier Nail Bar**  
 813.328.4054  
 13875 W Hillsborough Ave, Tampa, FL 33635  
 Mon to Fri 9:30am to 7:30pm | Sat 9am to 6pm | Sun 11am to 5pm

**CHỢ ĐÔNG Á II**  
 ORIENTAL SUPERMARKET  
 VIET - THAI - LAOS - CHINESE - FILIPINO FOOD  
 727-525-0297  
 7020 49th Street N., Pinellas Park, FL 33782

**Central ALTERATIONS**  
 FABRIC EXCITEMENT  
 BRIDAL - EVENING GOWNS - MEN SUITS  
 7210 Central Ave., St. Pete, FL 33707  
**727.894.3331**

**THUY Cafe**  
 www.thuycafe.com  
 Boba tea, Coffee, Vietnamese Sandwiches  
 5944 34th Street N. #22 St. Petersburg, FL 33714  
**727-521-6406**

**HAO WAH**  
 CHINESE RESTAURANT & CATERING  
 10454 66th St. N Pinellas Park, FL 33782  
**BEN QUACH** T: 727.544.4656 • F: 727.546.1738  
**727.430.6157** E: haowahcatering@yahoo.com  
 Specialists in WEDDINGS & CATERING

**LienHoa Oriental Market**  
 3692 W. Waters Ave. Tampa, FL 33614  
 813-932-1200 813-932-1044  
 Open 7 Days A Week 7am to 8pm

**TEN** 5601 Seminole Blvd. Seminole, FL 33772  
**Auto Repair Service - New & Used Tires**  
 24Hr. Towing (727) 773-7570  
**W: 727-392-9919 C: 703-477-8880**

**PHỞ HÀ TIÊN**  
 Đang Tân Trang - Sẽ Mở Cửa Lại Vào Đầu Tháng 7

**GREAT FLORIDA INSURANCE LARGO**  
 All Insurance Companies Services  
 Tina Marie Phan  
 Auto, Home, Business & Life  
 11250 66th Street N., Suite A Largo, Florida 33773  
 Office: 727-544-1380 Fax: 727-546-6536  
 weshop@insuranceyouosave.com  
 Open M - F 9 - 5:30 - After Hours by Appt.

**Chân Thành Cảm Ơn Các Cơ Sở Thương Mại Ủng Hộ và Đồng Hành Cùng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP B**